



ที่ ศธ ๐๔๓๒๔/ว ๒๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
๓๐๐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเลิกประกาศ การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬารณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ที่ ศธ ๐๔๓๒๔/ว ๒๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้ประกาศ ตำแหน่งว่าง
เพื่อใช้ในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ขอแจ้งยกเลิกประกาศ การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของจำนวนตำแหน่งที่ว่างและตำแหน่งที่มีเงื่อนไขการใช้
ตำแหน่ง และหากดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างใหม่จะประกาศให้ทราบครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา ปาณะศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาระดับ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร ๐๓๒ ๔๐๐ ๖๘๔



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี จำนวน ๘ อัตรา และองค์ประกอบ รายละเอียดในการประเมินเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือผู้ที่แสดงความประสงค์จะย้าย โดยกำหนดให้ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ขอยกเลิกประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของจำนวนตำแหน่งที่ว่างและตำแหน่งที่มีเงื่อนไขการใช้ตำแหน่ง และหากดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างใหม่จะประกาศให้ทราบครั้งหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเดชา ปาณะศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี